

Source :

มติชน

Date : 7 ก.ย. 2561

Page : 9

No: 61288603

## สอบโครงการกองทุนฯพลังงานยังไม่จบ ทีมสอบชี้บริหารโปร่งใสหรือไม่21ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มี พล.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมว่า มีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกองทุนฯ 2 งบประมาณ คือ 1.งบประมาณ (เพิ่มเติม) ปี 2561 ภายใต้การสนับสนุนกลุ่ม โครงการไทยนิยมยั่งยืน กรอบวงเงิน 5,200 ล้านบาท สำหรับโครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบสื่อสารทางไกลของโรงเรียนในพื้นที่ชนบท และพลังงานทดแทนในระบบสูบน้ำเพื่อลดต้นทุนด้านเกษตรในระดับชุมชน โดยที่ประชุมมีมติรับทราบกรอบการส่งเสริม เจือินโซ คุณสมบัติ และเกณฑ์การกลั่นกรอง ใน 3 โครงการ คือโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 2,090 ล้านบาท โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท วงเงินที่ขอรับการสนับสนุน 4,626 ล้านบาท และโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วงเงินขอรับการสนับสนุน 1,310 ล้านบาท ทั้งนี้จะมีการสรุปผลในวันที่ 26 กันยายนนี้

นายธรรมยศกล่าวว่า 2.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 กรอบวงเงิน 10,448 ล้านบาท เพื่อจัดสรรตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579 รวมถึงผลักดันตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รับภาระของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (สกทอ.) ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยนำเสนอคณะทำงานพิจารณาถ่วงถ่วงโครงการ มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานพิจารณาแล้วในช่วงวันที่ 20-31 สิงหาคมที่ผ่านมา

นายธรรมยศกล่าวถึงกรณีที่มีข้อสงสัยถึงความไม่โปร่งใสในการใช้เงินของกองทุนฯ ว่า ในวันที่ 21 กันยายนนี้ จะมีการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการบริหาร และการอนุมัติโครงการกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน โดยจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป “ที่ประชุมยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาทุกขั้นตอนต้องมีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ที่ผ่านมาจากกระทรวงพลังงาน ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่ได้มีการกล่าวถึงในสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งเมื่อกระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้น จึงจะให้มีการประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณอีกครั้ง” นายธรรมยศกล่าว